
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
คร้ังที่ 2/๒๕๖7 

วันที่ 26  มีนาคม  ๒๕๖7 
ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสมัพีนคร 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน     ให้เลขานุการแจ้งท่ีประชุมเรื่องประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.โกสัมพีนคร   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 
เลขาฯ       ประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.โกสัมพีนคร  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  มี

ท้ังหมด 3 ประเด็น คือ  ประเด็นท่ี ๑ เรื่องการลดโรคเบาหวานและความดันโลหิต 
สูงในวัยทำงาน   
ประเด็นท่ี ๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงเน้นผู้สูงอายุ  
ประเด็นท่ี  3   การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วย SMIV   

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอเพือ่พิจารณา 
ประธาน ขอความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

อำเภอโกสัมพีนคร  ในปีงบประมาณ ๒๕๖7 
เลขาฯ เป้าหมายการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖7 

ประเด็นท่ี ๑ เรื่องการลดโรคเบาหวานและความดันโลหิต สูงในวัยทำงาน 
 ดำเนินการจัดต้ังสถานีสุขภาพ  Health  Station  จำนวน  31  แห่ง 
 ประเด็นท่ี ๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงเน้นผู้สูงอายุ  ดำเนินงานโครงการ

ครอบครัวมั่นคง  เย่ียมผู้ป่วยติดเตียง  จำนวน  2  ตำบลๆละ  10  ครอบครัว     
 ประเด็นท่ี  3   การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วย SMIV  เย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวช  จำนวน  

15  คน 
ประธาน การบูรณาการการแก้ปัญหาในพื้นท่ี  โดยให้เด็กนักเรียนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การลงชุมชนเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย  ผู้ยากไร้  เพื่อดูสภาพปัญหาในพื้นท่ี  
ประธานชมรมผู้สูงอายุ   ได้นำนักเรียนจิตอาสา  เย่ียมผู้สูงอายุในตำบลเพชรชมภู  ทำให้ผู้สูงอายุมี

กำลังใจ  ท่ีมีลูกหลานในตำบลมาดูแลให้กำลังใจ 
 
 



ประธาน การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือของอำเภอโกสัมพีนคร 
ท้องถ่ินอำเภอ   การจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ  เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ของกองทุน

ท่ีนอกเหนือจากเงินงบประมาณท่ีได้รับมา 
พัฒนาการอำเภอ  นำเสนอเรื่องรูปแบบการจัดต้ังกองทุน  ตามแนวทางของกองทุนให้ทุนการศึกษา

เด็กยากไร้ 
ผอ.รพ.สต.โกสัมพี  เคยมีการจัดต้ังกองทุนคนดี  ศรีโกสัมพี  เพื่อให้ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะปาง  

กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมาแล้ว  ในปี  2565 
คุณจิตรมาลี   มีบัญชีกองทุนคนดี  ศรีโกสัมพีนคร  แต่เงินกองทุนในบัญชีได้ใช้ไปหมดแล้ว 
ท้องถ่ินอำเภอ การทอดผ้าป่ากองทุน 
ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
ประธาน  ให้ท่ีประชุมนำเสนอการดำเนินงานของ พชอ.ปางศิลาทอง เพื่อนำมาเสนอใน 

การประชุมครั้งหน้า 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
       ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
       นางสาวปุณยนุช  วัดพระยา  ผู้จดบันทึก 
       นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  ตรวจทาน 


